

ประสบการณ์ที่ได้รับขณะเรียนต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวศุภางค์ ศรีบุญแก้ว

สวัสดิ์ค๊ะดิฉันชื่อ นางสาวศุภางค์ ศรีบุญแก้ว เอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตอนนี้ฉันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ย้ายที่ Ochanomizu University ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม ค.ศ. 2021 แต่เนี่ย ไปด้วยผลกระทบโควิดทำให้ในภาคการศึกษาปีนี้นี้ดิฉันยังคงเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ย้ายไปแบบออนไลน์อยู่ในประเทศไทย แต่ดิฉันก็ได้รับประสบการณ์ที่ หลากหลายจากการแลกเปลี่ยน ในครั้งนี้

ประสบการณ์แรกที่ฉันได้รับในฐานะนักเรียนต่างชาติ คือ ประสบการณ์ในการปรับตัว เนี่ย ภาษา วัฒนธรรม และเขตเวลาที่ แตกต่างก็จะต้องมีการปรับตัวหลายด้าน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการส่งอีเมลและการรักษาเวลาของคนญี่ปุ่นที่ มีระเบียบและแบบแผนมากในตอนแรก แต่เมื่อ ใช้เป็นประจำ จึงทำมันได้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง

ในส่วนประสบการณ์การเรียน เนี่ย อกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา



การเรียนการสอนเป็นในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM

แม้บางครั้ง จะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเป็นบางครั้ง

สำหรับเนี่ย อหาในแต่ละวิชาคิดว่าเนี่ย อหาของชั้น นเรียนนี้ เพราะดิฉันได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆทุกวัน อีกทั้ง กิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละชั้น นเรียน การอภิปราย การประกาศ และการระดมความคิด นอกจากนี้ตลอดภาคการศึกษา ฉันพบว่างานเขียนยังต้องปรับปรุงอีกมาก จากนี้ ไปฉันจะตั้งใจเรียน

นอกจากนี้ฉันก็ได้พบเจอคนใหม่ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้พบครูพี่ดี มชขวามารู้ให้ดิฉัน และยังได้รู้จักพี่ ชิน มาจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อังกฤษ จีน เกาหลีใต้ ฯลฯ

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถติดต่อผ่านช่องทางส่วนตัว แต่สามารถเป็นพี่ ชินได้ในชั้น นเรียนและบไฮมูม นอกจากนี้

ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับประเทศของฉันในชั้นเรียนฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและการทำอาหารของนานาประเทศ มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก

ที่กล่าวมาข้างต้นคิดว่านี่ เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมมากสำหรับฉันหากมีโอกาสฉันอยากจะไปญี่ปุ่นภาคการศึกษาหน้าเพื่อใช้ชีวิตของนักเรียนต่างชาติที่แท้จริง

สุดท้ายนี้



ดิฉันต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูแลผมตลอดโครงการเรียนออนไลน์ในต่างประเทศที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาครูสุเกะ ซากุไรที่ คิซึกะคำแนะนำที่มีค่าแก่ฉันและใจดีกับฉันมากจากนี้ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ยอดเยี่ยม ที่ได้รับจากอาจารย์ Hagiwara-sensei, Matsuda-sensei, Chanantone-sensei และ Nishisaka-sensei ขอขอบคุณมาก นอกจากนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านในกองวิเทศสัมพันธ์ที่ให้การสนับสนุนการเรียนต่อต่างประเทศทางออนไลน์ในช่วงนี้ เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม มันจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับฉันตลอดไป...